



Good University Report 2023

Suan Dusit University

Wrap Up



View Full GUR

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ“โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน” สังกัดกองอาชีวศึกษากรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 90 ปี มหาวิทยาลัยกำหนดอัตลักษณ์ตามความเชี่ยวชาญดั้งเดิมที่โดดเด่น ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ ด้านการพยาบาลและสุขภาพสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ และด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยในปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานในภาพรวม จากการดำเนินงานที่โดดเด่นในความเชี่ยวชาญตามบริบทและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งตรงกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่ 3 “กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community Engagement)” มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงและเติมเต็มรากฐานที่สมบูรณ์ โดยดำเนินการทบทวนทิศทางของมหาวิทยาลัย (SDU Directions) และจัดทำ SDU Directions (Revised version) 2023-2024 โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 (40)/2566 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทิศทางฉบับทบทวนดังกล่าว เน้นมิติการขับเคลื่อน

เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย การผลักดันจุดเน้นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน การยกระดับและขยายความร่วมมือกับพันธกิจในทุกมิติ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การเพิ่มความเชื่อมั่นทางวิชาการ และการขยายโอกาสเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

ผลการดำเนินงานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน เป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน เพื่อเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ 7,755 คน ประกอบด้วย ด้านสังคมศาสตร์ 5,525 คน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,783 คน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 447 คน ครอบคลุมหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 จำนวน 59 หลักสูตร เมื่อพิจารณาอัตราการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 พบว่า บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำเร็จการศึกษาจำนวน 1,811 คน โดยผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำในพื้นที่หรือภูมิภาค หรือตามเจตจำนงคํงของนักศึกษา/ผู้ปกครอง จำนวน 1,531 คน คิดเป็นร้อยละ 84.54



ผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลและการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 269 คน คิดเป็นร้อยละ 50.33 และมีอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ จำนวน 325.5 คน คิดเป็นร้อยละ 60.90 อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ โดยมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กวิจัย ในการสร้างงานวิจัย จนทำให้เกิดผลผลิตที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม จำนวนทั้งสิ้น 80 ผลงาน จากจำนวน ผลงานวิชาการทั้งหมดที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการตามเกณฑ์ของ กพอ. จำนวน 114 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 70.18



ผลการดำเนินงานด้านการสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ เป็นนโยบายของ มหาวิทยาลัยที่ต้องการให้นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกได้ใช้ทุกพื้นที่อย่างคุ้มค่า ตามแนวคิด One World Library ซึ่งเริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2565 โดยการผลักดันให้ห้องสมุดมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย บูรณาการร่วมกันบนพื้นที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง Online Learning, Hybrid Learning, Environment Design for Learning and Service แนวคิดดังกล่าวเป็นรากฐานเพื่อต่อยอดสู่การเป็น One World Library to University ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ บนมาตรฐานความเข้มแข็งทางวิชาการของตนเอง ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทุกพื้นที่ของสวนดุสิต คือ แหล่งเรียนรู้”

ผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ข้อมูลสารสนเทศ และระเบียบกฎเกณฑ์ มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (<https://www.dusit.ac.th>) เป็นช่องทางที่เป็นทางการในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

ของมหาวิทยาลัย สำหรับการดำเนินการด้านระเบียบกฎเกณฑ์ มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เท่าทันสถานการณ์ จำนวนทั้งสิ้น 9 ฉบับ นอกจากนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มีการกำหนดนโยบาย แผนการป้องกันและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในภาพรวม 95.78 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A (ระดับดี) โดยอยู่ในลำดับ 5 ของหน่วยงานประเภทสถาบันอุดมศึกษาจากทั้งหมด 87 แห่ง

ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้ชื่อ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) โดยในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2566 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ยืนยันผลคะแนนตามผลการประเมินตนเองทุกตัวชี้วัด และมีผลการประเมิน “บรรลุ” ทุกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (อว.) อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.38 2) ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สป.อว.) อยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ 3) จุดเน้นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Focus: มสส.) มีคะแนนผลการดำเนินงานในภาพรวม 127 คะแนน ได้ 5 ดาว นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลเหรียญทอง จาก “Power of SDU Talk” ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม คือ Poll Talk, Poll Talk Exclusive, คุยสบาย ๆ สไตส์สวนดุสิต และกิจกรรมจับกาแฟ ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารที่สร้างความสัมพันธ์และความรักองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

